



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นแนวทางในดำเนินการด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน และมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกพันธกิจทั้งด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาดังต่อไปนี้

๑. จัดให้มีคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย มีหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการควบคุม การกำกับติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ โดยนำผลการประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผล และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๒. ส่งเสริมการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตลอดจนมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสะท้อนคุณภาพและผลลัพธ์การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุกพันธกิจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

๓. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยนำระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

๔. เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับการใช้ประโยชน์ เพื่อการกำกับติดตาม การตรวจสอบ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน และการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ

๕. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานำระบบการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

(รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)